



ประกาศสมาคมกีฬา Pencak Silat แห่งประเทศไทย

ที่ 002 / 2563

เรื่อง แนวทางการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬา Pencak Silat แห่งประเทศไทย

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 หรือโรคโควิด - 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ที่ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั่วโลกจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการระบาดใหญ่และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น การระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคระบาดออกไปในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชนในการดำรงชีวิตโดยปกติสุข และสืบเนื่องจากสมาคมกีฬา Pencak Silat แห่งประเทศไทย จะต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามข้อบังคับของสมาคมฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร การจัดการแข่งขันยูวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 และการจัดการแข่งขันกีฬา Pencak Silat ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ CAT CONVENTION HALL บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 1 - 6 เมษายน 2563 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 และพิจารณาข้อจำกัดและข้อปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข สมาคมกีฬา Pencak Silat แห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วเห็นควรเลื่อนการจัดกิจกรรมตามแผนงานและปฏิทินของสมาคมกีฬา Pencak Silat แห่งประเทศไทย ทุกกิจกรรมออกไป

/ โดยไม่มี ...

โดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ สมาคมกีฬาปันจักสีลัดแห่งประเทศไทย จะนำแจ้ง สโมสร สมาชิก ให้ทราบถึงการดำเนินการตามแผนงานและปฏิทินต่อไป ทั้งนี้สมาคมกีฬาปันจักสีลัดแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือ ร่วมใจของสโมสร สมาชิก จะทำให้ผ่านวิกฤติไปโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรัก เขียวแก้ว)

เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลัดแห่งประเทศไทย